

won.b

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๖๑๐๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11413
รับที่ (ศูนย์)
วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 8.57

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม
เรื่องที่ ๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้ Flexible Plus Program

จัดเข้าวาระ... 19 ต.ค. 2564

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๒๓๕๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้ Flexible Plus Program ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน และร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสนับสนุนการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของรัฐบาล ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซา อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงให้เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรจัดทำกลยุทธ์การตลาด เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และผลกระทบต่อความช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์ และเศรษฐกิจในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒

Email: Sasithorn@nesdc.go.th